



คุณพ่อคุณแม่คะ หากย้อนไปสมัยเด็กๆ คงจะไม่ลืมความประทับใจของการ์ตูนหลากหลายเรื่องที่ได้ริมนสร้างจินตนาการให้กับเราได้สนุกเพลิดเพลิน ทั้งเจ้าแมวเหมียวสีน้ำเงินน่ารักอย่างโดราเอมอน




คุณพ่อคุณแม่คะ หากย้อนไปสมัยเด็กๆ คงจะไม่ลืมความประทับใจของการ์ตูนหลากหลายเรื่องที่ได้ริมนสร้างจินตนาการให้กับเราได้สนุกเพลิดเพลิน ทั้งเจ้าแมวเหมียวสีน้ำเงินน่ารักอย่างโดราเอมอน อีกคิวซัง ที่มาพร้อมกับคำถาม ปุจฉา...วิสัชนา หรือแม้แต่หน้ากากเสือที่เป็นฮีโร่ในใจของเด็กผู้ชายหลายๆ คนสมัยนั้น

แต่ถึงอย่างไร เหยี่ยญก็มีสองด้านเสมอคือ การดูในแนวฉบับอีโรก็มีทั้งข้อดี และข้อเสีย การดูบางประเภทก็พบเห็นตามข่าวได้ว่า เป็นต้นเหตุของความรุนแรง หรือมีส่วนต่อการสร้างกิเลสตัณหาให้แก่เยาวชนของชาติ ซึ่งก็เป็นสังขธรรมเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ อย่างพวกเกม หนัง ละครน้ำเน่า ข่าวประจำวัน หรืออื่นๆ ที่อยู่ในโลกใบนี้ เช่นกันคะ

### โ การดูอีโร สื่อที่ถูกว่า อันตราย ?

คอนข้างน่าเป็นห่วงคะ เด็กสมัยนี้ต้องเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสื่อที่แฝงไว้ซึ่งความรุนแรง ผลกระทบตามมาทำให้ลูกๆ มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยต่อการพัฒนาการของเด็กเลยแม้่น้อย

เพราะตามสัญชาตญาณของมนุษย์มักจะชอบความรุนแรง ซึ่งไม่ว่าแต่เด็ก หรือผู้ใหญ่ก็เช่นกัน โดยเราจะสังเกตเห็นว่า ก็พามวย จะมีคนสนใจมาก หนังสื ละครต่างๆ ที่ตัวเอกมักจะต่อสู้เก่ง แข็งแกร่ง บึกบึน จึงมีแนวโน้มในการเข้าถึงธรรมชาติของเด็กได้ง่าย ทำให้มีการลอกเลียนแบบสูง เด็กอยากจะทำทุกอย่างได้เหมือนพระเอกการ์ตูน ทำให้เด็กอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือโหดโผนอันตรายที่พ่อแม่ยอมรับไม่ได้

### โ การดูอีโร ก็สร้างบรรณธรรมมะได้

สิ่งที่พึ่งได้ตอนนี้ก็คือ สัญชาตญาณ และสามัญสำนึกเท่านั้นคะ คงจะเป็นเรื่องยากที่จะห้ามไม่ให้เด็กดูหรือพบเห็นการ์ตูนรุนแรงเลย และคงไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากทำให้เด็กเก็บกดจนเกินไป และรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนคนอื่น ซึ่งอาจเกิดปมด้อยตามมาด้วย

ความรุนแรงก็เชื่อว่าจะมีโทษภัย การดูในแนวอีโรส่วนใหญ่ สามารถทำให้ผู้อ่านเห็นได้ว่า โ ธรรมมะยอมชนะธรรมโ

ทำให้คนที่อ่านยอมอยากเป็นคนดีเหมือนตัวเอกของการ์ตูนที่ชื่นชอบคะ อีกทั้งการ์ตูนยังสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้ไขกอลไกทางจิต 2 ข้อ คือ

numorism คือการใช้อารมณ์เข้ากำจัดความไม่สบายใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้สามารถไปเผชิญเรื่องร้ายต่างๆในชีวิต

altruism คือการใช้การบำเพ็ญประโยชน์ขจัดความก้าวร้าว ความหมายแท้จริงของ altruism กว้างไกล แต่ altruism ในการดู คือการจัดหรือแปรเปลี่ยน ความโกรธ ความรุนแรง ความก้าวร้าว ในใจให้ออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์และสังคมยอมรับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือกลไกทางจิตของตัวเอกแทบทั้งหมดในโลกการ์ตูน

{xtypo\_info}สิ่งนี้..พ่อแม่ควรรูไวนะ

เนื่องจากการดูเป็นสื่อที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับลูกมากกว่าสื่ออื่นๆ พ่อแม่จึงน่าจะนำผลผลิตของการดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พ่อแม่ควรศึกษา

ทำความเข้าใจกับตัวการ์ตูนของลูกด้วย เพื่อที่จะคุยกับลูกได้รู้เรื่องในเรื่องที่เขาสนใจ เมื่อลูกทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกมา พ่อแม่ก็ต้องเสนอแนะในสิ่งที่เหมาะสมที่ควร

นอกจากนี้พ่อแม่ยังสามารถนำการ์ตูนในลักษณะที่ไม่รุนแรง สอนเรื่องคุณธรรมต่างๆ มาให้ลูกดูเปรียบเทียบ โดยที่พ่อแม่ร่วมดูกับลูกด้วยเป็นตัวอย่าง {xtypo\_info}

แสดงแบบโดย : ด.ญ.ชมพูนิกข์ คำพานิช (น้องชมพู)